



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทัพทัน จ.อุทัยธานี ๖๑๑๒๐

ที่ ๐๒๓๒/-

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการโครงการพัฒนาองค์ความรู้เสริมสร้างและพัฒนาทางด้าน

จริยธรรม และการรักษาวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย บุคลากรสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

เรียน สาธารณสุขอำเภอทัพทัน

เรื่องเดิม

กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทัพทัน ได้ดำเนินการการอบรมโครงการพัฒนาองค์ความรู้เสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย บุคลากรสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้าง จิตสำนึกของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ให้มีความมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติตน ปฏิบัติงานด้วยความ ซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกล่าทางสังคมเพื่อต้านทุจริต ปลุกฝังทัศนคติ และค่านิยมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต นั้น

ข้อพิจารณา

กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทัพทัน ขอรายงานผลการดำเนินงานโครงการประชุมดังกล่าว โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ เรื่องการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย แก่บุคลากรสาธารณสุข ในเขตอำเภอทัพทัน จำนวน ๓๐ คน จำนวน ๑ วัน ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทัพทัน และเพื่อเป็นข้อมูลในการแสดงการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตัวชี้วัดที่ ๓ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (MOIT ๘ : หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง และพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย)

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดดำเนินการดังต่อไปนี้ต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณ

๑. รับทราบการรายงานผลโครงการฯ

๒. อนุญาตให้เผยแพร่เอกสารดังกล่าวบนเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทัพทัน

(นายอดุล สิทธิการ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ทราบ/อนุญาต

(นายชาเวท วราหะ)

สาธารณสุขอำเภอทัพทัน